

Cộng Đồng Người Việt Mừng 40 Năm Thánh

Giám Mục William T. McGrattan

<https://www.catholicyc.ca/blog/the-vietnamese-community-celebrates-40-years-anniversary>



Trong Năm Thánh Hy Vọng này, Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm của người Việt đang khai mạc kỷ niệm 40 năm thành lập trong giáo phận. Tuần vừa qua, tôi đã cử hành Thánh lễ tại giáo xứ để ghi nhận cột mốc quan trọng này và cũng vào dịp Tết Việt Nam, ngày nêu lên tầm quan trọng về phẩm giá lao động của con người, đồng thời cũng cầu xin Chúa chúc lành cho công việc mà cộng đồng sẽ đảm nhận trong năm tới.

Phụng vụ bao gồm sự thể hiện văn hóa qua việc đánh trống cho buổi rước lễ khai mạc và hát kinh Vinh Danh, trong khi âm nhạc hợp xướng của ca đoàn mang lại sự trang trọng cho buổi khai mạc và cho thánh lễ. Buổi tiếp tân sau đó cũng tiếp tục tinh thần tương tự qua ẩm thực, qua các điệu múa, ca hát văn hóa của các nhóm thanh niên cùng các gia đình trong đức tin.

Trong Sắc lệnh cho Năm Thánh Thường niên 2025, “Spes Non Confundit, “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5:5), Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta không chỉ tìm thấy niềm hy vọng vào ân sủng của Thiên Chúa, mà còn khám phá ra niềm hy vọng nơi những dấu chỉ của thời đại bằng cách khám phá hiện tại tốt đẹp, trong thế giới bao la của chúng ta. Ngài phác thảo một số dấu hiệu này. Ước muốn hòa bình trên thế giới, cho những người trẻ mong muốn sinh con trai và con gái, trong việc cổ vũ một giao ước xã hội hỗ trợ và nuôi dưỡng niềm hy vọng cho người bệnh, người trẻ, người già và ông bà. Đức

Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi sự chú ý đến các tù nhân bị tước đoạt tự do, những người di cư, những người lưu vong, những người phải di tản và những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất.

Trước những gì người di cư đang phải đối mặt trên khắp thế giới, những dấu hiệu hy vọng này phải hiện diện với “những người bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình họ. Những kỳ vọng của họ không được làm thất vọng bởi những thành kiến và sự từ chối. Tinh thần chào đón mọi người với sự tôn trọng phẩm giá của họ, phải đi kèm với tinh thần trách nhiệm, nếu không bất cứ ai cũng bị từ chối quyền được sống một cách xứng đáng”. (Bull of Indiction, Spes non confundit, #13).

Dấu hiệu hy vọng này là kinh nghiệm của cộng đồng người Việt di cư sang Canada và Calgary sau sự sụp đổ của chính quyền miền Nam Việt Nam vào năm 1975. Điều này dẫn đến hàng ngàn người tị nạn phải chạy trốn hoặc trốn thoát bằng thuyền. Đó là một bước ngoặt đối với đất nước Canada của chúng ta về vấn đề nhập cư. Đây là lần đầu tiên chính phủ cho phép tư nhân tài trợ. Nhiều giáo phận Công giáo vào đầu những năm 1980 đã nộp đơn và nhận được chấp thuận của chính phủ để trở thành Người nắm giữ Thỏa thuận Bảo lãnh (SAH) cho việc nhập cư. Ở Calgary, điều này đã bắt đầu một lịch sử lâu dài và tiếp tục cho đến ngày nay thông qua hoạt động của Hiệp hội Nhập cư Công giáo Calgary (CCIS).

Trong bài giảng của mình, tôi đề cập đến thực tế là người dân Canada khi tiếp nhận những người tị nạn từ Việt Nam trong những năm 1980 đã được Liên Hợp Quốc trao tặng Huân chương Nansen vì sự phục vụ hy vọng mà chúng tôi dành cho những người tị nạn này. Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất một đất nước, một dân tộc được trao tặng vinh dự như vậy và chưa bao giờ trong lịch sử chúng ta chào đón nhiều người tị nạn đến trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Đức Giám mục O’Byrne vào thời điểm đó đã bày tỏ những lời sau đây: “Mỗi người trong các bạn đã phải vượt qua nhiều khó khăn để tái lập cuộc sống của mình trong Giáo phận Calgary. Tôi không thể đánh giá đầy đủ ý nghĩa của tất cả những điều này. Tôi chưa từng trải qua kiểu sống nhỏ rẻ và bị từ chối dẫn đến mong muốn của bạn được sống ở nơi bạn có thể thực hành và phát triển đời sống đức tin của mình cho cá nhân và cho gia đình. Tôi khen ngợi các bạn về nhiều hoạt động các bạn đã thực hiện để nâng cao tinh thần yêu thương và hợp tác với nhau trong cộng đồng Công Giáo của các bạn. Bạn là tấm gương cho tất cả chúng tôi trong giáo phận này. Chúng tôi rất tự hào vì bạn đã chọn sống cùng chúng tôi. Chúng tôi thấy những dấu hiệu rõ ràng rằng khi chúng tôi nhận nuôi bạn, bạn cũng đang nhận nuôi chúng tôi.” (Thư gửi cộng đồng người Việt - Giám mục O’Byrne, tháng 1 năm 1983)

Năm 1985, cộng đồng người Việt tiếp nhận Nhà thờ Thánh Anrê từ Giáo phận, vốn là nơi sinh sống của một cộng đồng người Ý nhập cư, với số tiền \$200.000. Đến năm 2010, cộng đồng đã phát triển nhiều hơn không gian nhà thờ có thể chứa đựng. Vào năm 2012, họ đã được Giáo phận chấp thuận mua và xây dựng cơ sở nhà thờ mới có 600 chỗ ngồi. Vào tháng 7 năm 2015, Năm Thánh Lòng Thương Xót Ngoại Thường, Đức Giám mục Henry đã cử hành Thánh lễ Cung Hiến Thánh Đường. Bây giờ mười năm sau, cộng đồng đã trả lại khoản vay xây dựng với Giáo phận, họ không còn nợ nần và gần đây đã dựng một đền thờ bên ngoài kính Đức Mẹ La Vang trong thời gian xảy ra đại dịch COVID.

Việc cử hành Thánh lễ kỷ niệm 40 năm tại giáo xứ Thánh Vincent Liêm người Việt là một dấu hiệu hữu hình của niềm hy vọng mà Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn chúng ta cảm nghiệm được trong Năm Thánh này.